

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑.	กิจกรรมประเมินผล การปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การรับชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเกณฑ์		✓			๑. จัดทำคู่มือการจัดเก็บภาษี ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม	๑. กำหนดมาตรการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. รายงานผลการจัดเก็บให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มีการทุจริต	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒.	กิจกรรมป้องกันมิให้พนักงานเปรียบเทียบคดีเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่าอัตราที่ราชการกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การขออนุญาตขุดดินถมดินที่มีการละเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเห็นแก่พวกพ้อง		✓			๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๑. กำหนดมาตรการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงาน	ไม่มีการทุจริต	กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓.	กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		✓			๑.จัดทำคู่มือในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม	๑.กำหนดมาตรการลงโทษ เมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ กำหนดให้ยื่นคำขอเผยแพร่ ทางสื่อต่าง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง	กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔.	กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน	๔.การบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเลื่อนขั้นไม่เป็น ธรรมไม่ประเมินตามผลงาน จริง		✓			แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการเลื่อน ขั้นเงินเดือน	๑.กำหนดมาตรการ การ ลงโทษเมื่อกระทำ ความผิด	มีการเลื่อนขั้น เงินเดือนที่เป็น ธรรมตามผลงาน มีความโปร่งใส	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗